

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0422.3/ค ๒๖๒



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

A ธันวาคม 2551

เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คลังเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/16953 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป และให้กระทรวงการคลังรับไปกำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อความถูกต้องเรียบร้อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้

1. ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตามข้อ 5 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 จากงบดำเนินงานของส่วนราชการ หรือตามที่สำนักงานประมาณกำหนด

2. ให้นายงานผู้เบิกของผู้มีสิทธิจัดทำคำขอเบิกและตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งคำขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานผู้เบิกของผู้มีสิทธิเพื่อให้หน่วยงานจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินเดือนต่อไป

3. กรณีผู้มีสิทธิที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ให้นายงานผู้เบิกของผู้มีสิทธิจ่ายเงิน สปพ. ในอัตรา 1,000 บาทต่อเดือน จากงบบุคลากร และจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเพิ่มเติม ในอัตรา 1,500 บาท จากงบดำเนินงานของส่วนราชการ หรือตามที่สำนักงานประมาณกำหนด ให้แก่ผู้มีสิทธิ

4. กรณีบุคคลากรอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน สบพ. ตามข้อ 3 ให้หน่วยงานผู้เบิกของผู้มีสิทธิจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ในอัตรา 2,500 บาทต่อเดือน จากงบดำเนินงาน ของส่วนราชการ หรือตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แก่ผู้มีสิทธิ

กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เต็มเดือน ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ให้หน่วยงานผู้เบิกของผู้มีสิทธิจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ในอัตรา 2,500 บาท/คน/เดือน และหากปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยกว่า 15 วัน ให้คำนวณเงินเฉลี่ยตามสัดส่วนจำนวนวันที่ผู้นั้นไปปฏิบัติงาน

5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชน พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นอำนาจของหน่วยงานต้นสังกัด ที่จะพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ได้ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานเอง

6. บุคลากรที่ได้รับค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ หากส่วนราชการต้นสังกัดประสงค์ จะจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน โดยต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 2210 หรือ 2202 ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงฯ

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. 0-2271-2424